

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริหารงานวิจัยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ โดยเชษฐ.นพรัตน์ เผ่าพัฒน์ นักวิจัยอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และมีประสบการณ์ในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ องค์ประกอบ และรูปแบบการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย และให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ ตั้งแต่การจับประเด็น สำคัญที่ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน การฝึกลำดับประเด็นในการเขียนบทความ การฝึกให้ความคิดเห็นต่อ งานวิจัยของเพื่อน และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนต่องานวิจัยของตน ทำความเข้าใจกระบวนการส่ง บทความทางวิชาการไปที่วารสารหรืองานประชุมวิชาการ และประเด็นจริยธรรมในการวิจัย นอกจากนี้ ยังได้ มีการบันทึกวิดีโอทาง Facebook Live ใน Facebook กลุ่มปิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถย้อนกลับไปดูเพื่อ ทบทวนได้

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ของ หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา 2 คนและบุคคลภายนอก 16 คน ซึ่งเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัด อาทิ ราชบุรี นครสวรรค์ สงขลา อุตรธานี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวข้อการอบรมนี้เป็นที่สนใจและได้รับการตอบรับจาก ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมต่อการอบรมครั้งนี้ คือ รู้สึกขอบคุณที่มีการจัดอบรมครั้งนี้ บรรยากาศการเรียนรู้ดีมาก เป็นการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย เข้าใจได้ง่าย สนุก ไม่เครียด ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้พัฒนา งานเขียนได้ ทำให้ได้กลับมาทบทวนประเด็นสำคัญในงานของตัวเอง ได้ฝึกมองงานในมุมมองของผู้อ่านมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมได้เสนอหัวข้อการอบรมที่สนใจจะเข้าร่วมในครั้งต่อไป ได้แก่ การสังเคราะห์แนวทางการ ทำงานวิจัยแนวจิตตปัญญาที่มีความแตกต่างจากงานกระแสหลัก ความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณและจิตวิทยา จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาชีวิต จิตตปัญญาศึกษาทำงานกับมิติด้านในอย่างไรจึงส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลงมิติภายนอก

ผลจากการจัดอบรมในครั้งนี้ ทางศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเล็งเห็นโอกาสในการสื่อสารความเข้าใจเรื่อง จิตตปัญญาศึกษาที่เชื่อมโยงกับการทำงานวิชาการ ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่สนใจที่จะนำจิตตปัญญาศึกษา ไปพัฒนาชีวิตและการทำงานของตนเอง เพิ่มเติมจากหัวข้อการอบรมเดิมของศูนย์ที่เคยมีมา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำ โครงการในปีต่อไป และนำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น ประเด็นการจัดสถานที่ ให้เป็นการ นั่งกับโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้สะดวกมากขึ้น หรือสามารถขยายเนื้อหาการเรียนรู้ครั้งนี้จาก 1 วันเป็น 2 วันเพื่อเพิ่มเติมให้ ผู้เข้าร่วมได้มีเวลาฝึกปฏิบัติการมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาหัวข้อการอบรมต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมเสนอมาว่ามีความ เป็นไปได้ในการจัดหรือไม่อย่างไร

มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

Workshop

การเขียนแผนความหมายทางวิชาการ

ดร.พรพรรณ ทรัพย์วัฒน์ (ดร.พร)
คณบดีศูนย์ส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำกัดเพียง 15 คนเท่านั้น

รูปแบบการเรียนรู้ มีกิจกรรมต่อเนื่อง 2 ครั้ง คือ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อร่วมกับและฝึกปฏิบัติ

31 มีนาคม 2567 กิจกรรม onsite
09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องทวาม ชั้น 3
ศูนย์วัดตัญญูมัทธา มหาวิทยาลัยมหิดล

การติดตามให้คำปรึกษาและข้อสงสัย
22 เมษายน 2567 กิจกรรม online
19.00 - 21.00 น.
Zoom Meeting

ผู้เข้าร่วมจะได้
- เรียนรู้ทำความเข้าใจหลักการ : บทบาทวิชาการและบทบาทวิจัย
- เข้าถึงเครื่องมือการเขียนแผนความหมายทางวิชาการ : ง่ายและจับใจ
- ฝึกฝนทักษะการเขียนแผนความหมายทางวิชาการ : ง่ายและจับใจ/วิทยานิพนธ์
- ของตนเองอย่างมืออาชีพ โดยบูรณาการเครื่องมือการวิจัยที่ได้
- พัฒนาค้นคว้างานวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยวิทยากรให้คำปรึกษา
และเป็นที่

วิทยากรพิเศษ : นักศึกษาระดับปริญญาโทและบัณฑิตไปศึกษาต่อ

ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
29 มีนาคม 2567

ลงทะเบียนได้ที่ โทร 08-0881 อุเทนทร์ 096-16179457
www.ce.mahidol.ac.th

